
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำป พ.ศ. 2567 
วันท่ี  14  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด 

************************ 

ผูมาประชุม 
  1. นายถาวร  ชูรังสิทธิ ์   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด 
  2. นายนรากร  ชูจีน   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด 
  3. นายไพศาล  ครฑุวิถี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด หมูที่ 1
 4. นางลัดดา  เดชบุญญาภิชาติ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด หมูที่ 3 
 5. นายอรรถวิท  ยังสวัสดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด หมูที่ 6 
 6. นายวิรตัน  นุชรังค   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด หมูที่ 7   
  7. นางอำนวยพร  นุชธาน ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด หมูที่ 9 
  8. นางนาตยา  ยังโยมร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด หมูที่ 8 
  9. นายชูเกียรติ  เทพมณฑา  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด 

 ผูไมมาประชุม 
  -ไมมี- 
 ผูเขารวมประชุม 
  1. นายจำนงค  อนทอง    นายก อบต.ตากแดด 
  2. นายไตรรงค ชั่งสัจจา    รองนายก อบต.ตากแดด 
  3. นายชัชวาล  ฉิมสะอาด   รองนายก อบต.ตากแดด 
  4. นางสาวกุศล  สูตรประจัน   เลขานุการ นายก อบต.ตากแดด 
  5. นายชยพล  พลสิงห    รองปลัด อบต.  รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตากแดด 
  6. นายวีระพร  ขำคม    ผูอำนวยการกองชาง 
  7. นางสาวอุทุมพร  เมืองสุคนธ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
     เม่ือที่ประชุมพรอมดวยจำนวนสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุมครบองคประชุม          
    นายถาวร  ชูรังสิทธิ์  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด  จุดธูปเทียนบูชา 
    พระรัตนตรยัพรอมกัน และกลาวทักทายที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
    การประชุม   ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ     
ประธานสภาฯ   - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1  ประจำป 2567   
เมื่อวันที่  25 ธันวาคม  พ.ศ. 2567   

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว ในวรรค ตอนใด  
    หรอืไม 

ที่ประชุม   -ไมม-ี 
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ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจำป  
    2567 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  คร้ังที่ 1 ประจำป 2567   
    เมื่อวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ.2567  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องที่เสนอใหม 
    3.1 ญัติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
นายถาวร ชูรังสิทธ์ิ เชิญผูบริหารทองถ่ินเสนอญัตติตอสภา อบต.ตากแดด เพ่ือพิจารณาตอไป 
 ประธานสภาฯ 
นายจำนงค  อนทอง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567             
นายก อบต.   ไปตั้งจายเปนรายการใหม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
      ตามที่สำนักปลัด  ไดแจงความจำเปนตองจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน                      
    จำนวน 2  รายการ ดังนี้ 
      1.เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง  จำนวน 1  เคร่ือง  ราคา 9,500 บาท เพ่ือใชทดแทน 
    เครื่องตัดหญาเครื่องเดิมที่มีอยู เนื่องจากมีอายุการใชงานนานแลว ทำใหเกิดการชำรุด 
     เสียหาย ใชงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
      2.เครื่องเสียงหองประชุม จำนวน 1 ชุด  ราคา 42,500 บาท เพ่ือใชทดแทนเครื่องเสียง 
    ชุดเดิมที่ใชในปจจุบัน  ซึ่งมีอายุการใชงานมากแลว ทำใหเกิดการขัดของบอยครั้ง           
    จึงทำใหการจัดประชุมสภาฯ และการประชุมตางๆ ของอบต. มีปญหาอยูบอยครั้ง   
      ดังนั้น  จึงมีความจำเปนจะตองดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ ท้ัง 2 รายการดังกลาว 
    ขางตน  เพ่ือใหการปฎิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน พ.ศ.2563  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการ        
    โอนเพ่ิม โอนลด  ที่ทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตั้งจาย 
    เปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

      ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
     ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลตากแดด  จึงขอเสนอรายละเอียดการขออนุมัติ 
    โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567  ไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป    
    โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

      โอนเพิ่ม  
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ 
    สำนักงาน  
     1.เครื่องตัดหญา   งบประมาณ  9,500 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา   
    แบบขอแข็ง  จำนวน 1 เครื่อง (เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ที่สำนัก 
    งบประมาณกำหนด) 

     2.เครื่องเสียงหองประชุม  งบประมาณ 42,500 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียง 
    หองประชุม  จำนวน 1 ชุด (เปนไปตามราคาทองถิ่น) 
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    โอนลดจาก 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ)  
    เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  จำนวน 52,000.-บาท  ซึ่งตั้งไว   
    2,421,600.-บาท มีงบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน 1,791,400.-บาท  
    ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 52,000 บาท มีเงินคงเหลือหลังโอน จำนวน 1,739,400.- บาท 
     ขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด  ไดพิจารณาอนุมัติตอไป  
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  สมาชิกทานใดตองการอภิปราย ขอเชิญคับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไมมกีารอภิปราย- 

นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปราย  ขอเชิญเลขานุการนับองคประชุม  

ประธานสภาฯ 

นายชูเกียรติ เทพมณฑา มีสมาชิกสภาฯ  ในที่ประชุม  9  เสียง 
 (เลขานุการสภาฯ)  
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์ ถือวาเปนองคประชุมตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร  
ประธานสภาฯ   สวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  ประกอบตาม   

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณ 
    รายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามที่เสนอมาขางตน  ขอมติที่ประชุม 
มติประชุม  สมาชิกทั้งหมด            9 เสียง 
   อนุมัติใหโอนงบประมาณ            8 เสียง 
   ไมอนุมตัิ                         - เสียง 
   งดออกเสียง                      1  เสียง  
     (ผูงดออกเสียงนายถาวร  ชูรังสิทธ์ิ ตำแหนงประธานสภาฯ)  
สรุปมติท่ีประชุม   สภา อบต.ตากแดด มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม  
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ   
    ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
     1.เครื่องตัดหญา   งบประมาณ  9,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา   
    แบบขอแข็ง  จำนวน 1 เครื่อง (เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ท่ีสำนัก 
    งบประมาณกำหนด) 

    2.เครื่องเสียงหองประชุม งบประมาณ 42,500 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 
    เครื่องเสียงหองประชุม  จำนวน 1 ชุด (เปนไปตามราคาทองถิ่น) 

   3.2 พจิารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  ฉบับเพิ่มเติม  
    และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2567 
นายถาวร ชูรังสิทธ์ิ เชิญผูบริหารทองถ่ินเสนอญัตติตอสภา อบต.ตากแดด เพ่ือพิจารณาตอไป 
 ประธานสภาฯ 
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นายจำนงค  อนทอง  เสนอญัตติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  ฉบับเพ่ิมเติม และฉบับ 
 นายก อบต.  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567  เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด ไดพิจารณา 
    ใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดความเปนมาดังนี้ 

      ขอเท็จจริง 
     1. ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลตากแดด  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน          
    (พ.ศ.2566 – 2570)  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2565  และไดมีการแกไข/เพ่ิมเติม/ 
    เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  มาจนถึงฉบับลาสุด พ.ศ.2566   
    ไปแลวนั้น  

     2.ตามบันทึกขอความกองชาง  เรื่อง  แจงรายละเอียดโครงการ เพ่ือขอเพิ่มเติมโครงการ           
    ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) จำนวน  22 โครงการ และขอเปลี่ยนแปลง                             
    โครงการ จำนวน 11 โครงการ   ซี่งไดระบุเหตุผลและความจำเปนที่ตองขอเพ่ิมเติม 
    แผนพัฒนาฯ  วาเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนที่ตำบลตากแดด   
    โดยผูบรหิารทองถิ่นมีเปาประสงคที่จะใชงบประมาณจายขาดเงนิสะสมประจำป             
    พ.ศ.2567  ตลอดจนเพ่ือรองรับการจัดทำรางงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
    พ.ศ.2568   

    3.ตามบันทึกขอความสำนักปลัด เรื่อง แจงรายละเอียดโครงการ เพ่ือขอเพ่ิมเติมโครงการ 
    ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  จำนวน  2  โครงการ  และขอเพิ่มเติม   
    ครภุัณฑ ในบัญชีครุภัณฑ (พ.ศ.2566 – 2570)  ซี่งไดระบุเหตุผลและความจำเปน         
    ที่ตองขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ  วาเพ่ือสงเสริมและอนุรักษประเพณี และเพื่อรองรับ 
    นโยบายจังหวัดชุมพรในการดำเนินการเก่ียวกับการจัดการขยะ ตลอดจนตองการจะ 
    จัดซื้อครุภัณฑเพ่ือใชในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนที่   

     4. คณะกรรมการพัฒนา อบต.ตากแดด  และประชาคมทองถ่ิน  ไดมีมติใหความเห็นชอบ       
    ตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับเพ่ิมเติม และฉบับเปลี่ยนแปลง   
    ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ  2567  เรียบรอยแลว 

      ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
     1. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537  แกไข 
    เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  ขอ 46 
     2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 การแกไข  
    การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  ขอ 22   
    (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น 
   ที่เพ่ิมเติม  สำหรบัองคการบรหิารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเตมิ ให 
    สภาองคการบริหารสวนตำบล พิจารณา  ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล 
    และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 
    2562  ดวย 
     เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเตมิไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนา 
    ทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบ 
    โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
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    3.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 การแกไข  
    การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  ขอ 22/1  เพ่ือประโยชนของ 
    ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา 
    ทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติม                     
    ใหสภาองคการบริหารสวนตำบล พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล 
    และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7   
    พ.ศ.2562  ดวย 

     ขอพิจารณา 
     เพ่ือใหการดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  และเพ่ือสนับสนุนการ 
    ดำเนินการท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในตำบล   จึงจำเปนจะตองมีการเพ่ิมเติม และ 
    เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2566 – 2570)   ดังนั้น  องคการบริหารสวน 
    ตำบลตากแดด  จึงขอเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570)  ฉบับเพ่ิมเติม  
    และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 เพ่ือเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด  
    พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)       
    และทาง อบต.ตากแดด  ขอเสนอเพ่ิมเติมโครงการอีก 1 โครงการ เนื่องจากไดรับรายงาน 
    การประมาณการจากกองชางเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ  2567  โดยจะบรรจุอยูใน              
    ยุทธศาตรท่ี 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการลำดับที่ 21  โครงการ 
    ขุดวางทอระบายน้ำ คสล.บริเวณถนน สายบานในหวย - ดอนสุด หมูท่ี 7 ตำบลตากแดด    
    เปาหมาย ขุดวางทอระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 90 ทอน พรอมขุด 
    วางบอพักสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด  ตั้งไวป 2568  งบประมาณ 222,000 บาท   
    เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมขัง ซึ่งไดรับการรองเรียนมาตั้งแตป 2566 แตยังติดขัด             
    ในเรื่องของการรุกล้ำแนวเขตสาธารณะ จึงตองดำเนินการแกไขขอพิพาทดังกลาวกอน   
    บัดนี้ไดดำเนินการแกไขขอพิพาทเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  จึงจำเปนจะตองเพ่ิมเติม 
    โครงการนี้เขาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือจัดสรรงบประมาณแกไขปญหาใหกับ 
    ประชาชนตอไป 
      ขอใหท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตากแดด  ไดพิจารณาใหความ 
    เห็นชอบตอไป  
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  สมาชิกทานใดตองการอภิปราย ขอเชิญคับ 
ประธานสภาฯ 
นางลัดดา  เดชบุญญาภิชาต ิ ขอเสนอนอกเหนือจากโครงการที่ผูบริหารทองถ่ินไดเสนอมา  แตเปนโครงการท่ีเก่ียวของ 
 ส.อบต.หมู 3  กับหมูที่ 3  คือ  โครงการสงเสรมิงานประเพณีลอยกระทง  ซึ่งทางคณะกรรมการหมูบาน 
    หมูที่ 3  ไดเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากอบต.ตากแดด  จำนวน 150,000 บาท เพื่อไป 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  แตเนื่องจากในปที่ผานมา การจัดโครงการดังกลาว  
    มีงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการ  อันเน่ืองมาจากคาของขวัญของรางวัล  
    ตลอดจนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จัดหามาสำหรับการจัดงานดังกลาว  มีราคาเพ่ิมข้ึน   
    จึงขอเสนอตอสภา อบต.ตากแดด  ไดพิจารณาขอเพ่ิมวงเงินงบประมาณ ในแผนพัฒนา 
    ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  ที่มีอยูเดิมแลว  ขอปรับวงเงนิในป 2568 – 2570  
    เพิ่มขึ้นอีกปละ 20,000 บาท   จะเปนเงนิทั้งสิ้น 170,000 บาทตอป 



- 6 - 

น.ส.อุทุมพรฯ   ตามที่ทางสมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 เสนอมาเปนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  
 นักวิเคราะหฯ  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับแกไข ครั้งท่ี 1/2566 หนาที่ 55 ลำดับท่ี 136  หากสภาฯ  
    ใหความเห็นชอบอนุมัติใหเพิ่มวงเงินงบประมาณ ก็จะเขาเปนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
    ทองถ่ิน  ซึ่งข้ึนอยูกับอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา อบต. โดยมีนายก อบต.เปน 
    ประธานฯ  อีกทั้งมีผูแทนจากสมาชิกสภาฯ อีกจำนวน 3 ทาน เปนกรรมการ มิไดมี 
    ขอขัดของก็สามารถที่จะเสนอขอเพิ่มโครงการที่จะประสงคเปลี่ยนแปลง ตอที่ประชุมสภา 
     ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
     ดังกลาว   

นายจำนงค  อนทอง  จากการที่ทานสมาชิกสภาฯ หมูที่ 3  ไดชี้แจงเหตผุลที่ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการ 
 นายก อบต.  สงเสริมงานประเพณีลอยกระทง  จากเดิมที่ตั้งไวปละ 150,000 บาท  ขอเพ่ิมเปน  
    170,000 บาท ในป 2568 – 2570 เนื่องจากอัตราคาใชจายตางๆ  คาวัสดทุี่ใชใน 
    การจัดงานดังกลาว มาราคาเพ่ิมขึ้น  จึงพิจารณาแลววา ควรจะใหมีการปรับวงเงินเพ่ิมขึ้น   
    เพื่อใหการจัดโครงการไดอยางสะดวกและเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงขอเสนอให 
    เปลี่ยนแปลงโครงการสงเสรมิงานประเพณีลอยกระทง  ขอเพิ่มเปน 170,000 บาท  
    ในป 2568 – 2570  เพื่อใหสภา อบต.ตากแดด ไดพิจารณาใหการเห็นชอบ 

นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  สมาชิกทานใดตองการอภิปราย ขอเชิญคับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไมมกีารอภิปราย- 

นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปราย  ขอเชิญเลขานุการนับองคประชุม  

ประธานสภาฯ 

นายชูเกียรติ เทพมณฑา มีสมาชิกสภาฯ  ในที่ประชุม  9  เสียง 
 (เลขานุการสภาฯ)  
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์ ถือวาเปนองคประชุมตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร  
ประธานสภาฯ   สวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  ประกอบตาม   

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลง 
    งบประมาณโครงการสงเสริมงานประเพณีลอยกระทง เปนปละ 170,000 บาท  
    ในป 2568 – 2570  ขอมติท่ีประชุม 
มติประชุม  สมาชิกทั้งหมด            9 เสียง 
   เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงงบประมาณ            8 เสียง 
   ไมเห็นชอบ                         - เสียง 
   งดออกเสียง                      1  เสียง  
     (ผูงดออกเสียงนายถาวร  ชูรังสิทธ์ิ ตำแหนงประธานสภาฯ)  
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สรุปมติท่ีประชุม    สภา อบต.ตากแดด มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการสงเสริมงาน 
    ประเพณีลอยกระทง เปนปละ 170,000 บาท ในป 2568 – 2570  

นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  กลับเขาสูวาระการพิจารณาญัตติการขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน              
 ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567  

    มีสมาชิกทานใดตองการอภิปราย ขอเชิญคับ 

ที่ประชุม   -ไมมกีารอภิปราย- 

นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปราย  ขอเชิญเลขานุการนับองคประชุม  

ประธานสภาฯ 

นายชูเกียรติ เทพมณฑา มีสมาชิกสภาฯ  ในที่ประชุม  9  เสียง 
 (เลขานุการสภาฯ)  

นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์ ถือวาเปนองคประชุมตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร  
ประธานสภาฯ   สวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  ประกอบตาม   

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น  
    (พ.ศ.2566 – 2570)  ฉบับเพ่ิมเติม และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567  ตามท่ี 
    ผูบริหารทองถิ่นไดนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
มติประชุม  สมาชิกทั้งหมด            9 เสียง 
   เห็นชอบ                   8 เสียง 
   ไมเห็นชอบ               -        เสียง 
   งดออกเสียง                      1  เสียง  
     (ผูงดออกเสียงนายถาวร  ชูรังสิทธ์ิ ตำแหนงประธานสภาฯ)  
สรุปมติท่ีประชุม   สภา อบต.ตากแดด มีมติเห็นชอบตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)    
    ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 

    3.3 พจิารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ.2567 

นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  -ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไข 
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
    มาตราที่ 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการ 
    บรหิารสวนตำบลจะกำหนด  แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป        
    ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนด 
    สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก  
    จะตองไดรบัอนุญาตจากนายอำเภอ  
   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547  
     และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2565 

    ขอ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม 

    สมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของป 
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    ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป  ให 
    ประธานสภาทองถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปสมัยแรกของแตละป  
     โดยใหนำความในขอ 11  มาบังคบัใชโดยอนุโลม 
    ขอ 11 (3) สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนด 
    วาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปก่ีสมยั  แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละ 
    สมัยในปนั้นมกีำหนดก่ีวัน  กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัย 
    แรกของปถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  ขอใหสมาชิกสภาฯ  ไดปรึกษากันวาจะกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำป 2567   
 ประธานสภาฯ  จำนวนกี่สมัย 
นางลัดดา เดชบุญญาภิชาติ  เสนอใหมีการประชุมสมัยสามัญ จำนวน 4 สมัย  
ส.อบต.หมูที่ 3  ผูรบัรอง  1.นายวิรัตน  นุชรังค  ส.อบต.หมูที่ 7  
      2.นายอรรถวิท  ยังสวัสดิ์   ส.อบต.หมูที่ 6 
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอใหมีการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ นอกเหนือจาก 4  
 ประธานสภาฯ  สมัยหรือไม 
ที่ประชุม   -ไมม-ี 
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  ขอมติท่ีประชุมในการเห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ จำนวน 4 สมัย 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการนับองคประชุม  

นายชูเกียรติ เทพมณฑา มีสมาชิกสภาฯ  ในที่ประชุม  9  เสียง 
 (เลขานุการสภาฯ) ถือวาเปนองคประชุมตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร  
     สวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  ประกอบตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณ 
    รายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามที่เสนอมาขางตน  ขอมติที่ประชุม 
มติประชุม  สมาชิกทั้งหมด  9 เสียง 
   รับรอง                8 เสียง 
   ไมรบัรอง    - เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสยีง  
     (ผูงดออกเสียงนายถาวร  ชูรังสิทธ์ิ ตำแหนงประธานสภาฯ) 
 
สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำป 2567  จำนวน 4 สมัย 
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  ซึ่งวันน้ีเปนการประชุมสมัยที่ 1 ประจำป 2567 ซึ่งไดกำหนดไวตามมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2566  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2566  ดังนั้น  
    จึงขอใหสมาชิกสภาฯ  กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 – 4 จะเริ่ม 
    เมื่อใด แตละสมัยมีกำหนดก่ีวัน 
นายวิรัตน  นุชรังค  เสนอใหกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  วันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2567 
 ส.อบต.หมูที่ 7  ผูรับรอง  1.นางนาตยา  ยังโยมร  ส.อบต.หมูที่ 8  
      2.นางอำนวยพร  นชุธานี  ส.อบต.หมูที่ 9 
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นางลัดดา เดชบุญญาภิชาติ  เสนอใหกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 วันที่  15 – 30 สิงหาคม  2567 
 ส.อบต.หมูที่ 3  ผูรับรอง  1.นายวิรัตน  นุชรังค  ส.อบต.หมูที่ 7  
      2.นายอรรถวิท  ยังสวัสดิ์   ส.อบต.หมูที่ 6 
นางลัดดา เดชบุญญาภิชาติ  เสนอใหกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันที่  15 – 30 ธันวาคม  2567 
 ส.อบต.หมูที่ 3  ผูรับรอง  1.นายอรรถวิท  ยังสวัสดิ์   ส.อบต.หมูที่ 6 
      2.นายวิรัตน  นุชรังค  ส.อบต.หมูที่ 7     
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอใหมีการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 - 4  
 ประธานสภาฯ  เปนอยางอ่ืนอีกหรอืไม 
ที่ประชุม   -ไมม-ี 
นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  ขอมติท่ีประชุมในการเห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 – 4   
ประธานสภาฯ  ประจำป  2567  ดังน้ีหรอืไม 

    สมัยที่ 2  วันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2567 
    สมัยที่ 3  วันที่  16 – 30 สิงหาคม  2567 
    สมัยที่ 4  วันที่ 16 – 30  ธันวาคม  2567      
นายชูเกียรติ เทพมณฑา มีสมาชิกสภาฯ  ในที่ประชุม  9  เสียง 
 (เลขานุการสภาฯ) ถือวาเปนองคประชุมตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร  
     สวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  ประกอบตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณ 
    รายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามที่เสนอมาขางตน  ขอมติที่ประชุม 
มติประชุม  สมาชิกทั้งหมด  9 เสียง 
   รับรอง                8 เสียง 
   ไมรบัรอง    - เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสยีง  
     (ผูงดออกเสียงนายถาวร  ชูรังสิทธ์ิ ตำแหนงประธานสภาฯ) 

3.4 พจิารณากำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2567 
(สมัยแรกของปถัดไป) 

นายถาวร  ชูรงัสิทธิ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
ประธานสภาฯ    และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุม 
    สามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตน ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละ 
    สมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัย 
    ประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของ ปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนำปรึกษา 
    ในท่ีประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของแตละป  โดยใหนำ ความในขอ ๑๑ มาใชบังคับ 
    โดยอนุโลม 
     ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดปรึกษากันวาจะกำหนดสมยัประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป  
    2568  (สมัยแรกของปถัดไป)  
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นายไพศาล  ครุฑวิถี เสนอใหมีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2568  เริ่มตั้งแตวันที่ 1 – 15   
 ส.อบต.หมูที่ 1  กุมภาพันธ 2568 
    ผูรับรอง  1.นางลัดดา  เดชบุญญาภิชาติ  ส.อบต.หมูที่ 3  
      2.นายอรรถวิท  ยังสวัสดิ์   ส.อบต.หมูที่ 6 
นายถาวร  ชูรังสิทธิ ์ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะนำเสนออีกหรือไม  ถาไมมี  ขอเชิญเลขานุการนับองคประชุม  
ประธานสภาฯ   
นายชูเกียรติ  เทพมณฑา มีสมาชิกสภาฯ  ในที่ประชุม  9  เสียง 
เลขานุการสภาฯ  ถือวาเปนองคประชุมตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร  
     สวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข 
    เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ขอ ๒๑  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบใหกำหนด 
    สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำป 2568  ในวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ 2568 
    ขอมติท่ีประชุม 
มติประชุม  สมาชิกทั้งหมด  9 เสียง 
   รับรอง                8 เสียง 
   ไมรบัรอง    - เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสยีง  
     (ผูงดออกเสียงนายถาวร  ชูรังสิทธ์ิ ตำแหนงประธานสภาฯ) 
สรุปมติที่ประชุม   เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำป 2568   
    ในวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ 2568 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
นายไตรรงค  ชั่งสจัจา  มีเรื่องนำเรียนตอสมาชิกสภาฯ  จำนวน 4 เรื่อง 
    1.เรื่องศาลาเอนกประสงค หมูที่ 4 ซึ่งไดชำรุดและทางหมูที่ 4 ตองการที่จะให อบต. 
    ตากแดด  ดำเนินการซอมแซมให  แตเนื่องจากศาลาดังกลาวเปนทรัพยสินของทาง  
    อบจ.ชุมพร  บัดนี้ทาง อบจ.ชุมพร ไดแจงวายินดีโอนศาลาอเนกประสงค หมูที่ 4  
    ใหองคการบริหารสวนตำบลตากแดด  ดูแลรักษาและใชประโยชน  ซึ่งก็จะนำเสนอ 
    ใหสภาฯ  ไดพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
    2.เรื่องการแจกถุงยังชีพใหกับผูปวยติดเตยีง  ตามรายชื่อที่สมาชิกสภาฯ แตละหมูบาน 
    ไดแจงขอมูลเขามา  โดยการสนับสนุนถุงยังชีพจาก ส.ส.วิชัย  สุดสวาท  ส.ส.เขต 1  
    จังหวัดชุมพร  ซึ่งทาน ส.ส.จะเขาพ้ืนท่ีมารวมแจกจายถุงยังชีพในวันเสารนี้   
    สวนเวลาจะแจงใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบตอไป 
    3.เรื่องโครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายเขานอย - บางหมาก  ซึ่งไดสง 
    โครงการไปของบประมาณจาก อบจ.ชุมพร  ในป 2567  ซึ่งจะเปนการลงลาดยางปูทับ 
    ถนนคอนกรีตเดิม 
    4.เรื่องโครงการกอสรางสะพาน คสล.สายสรางสรรค  ม.3,4  ซึ่งไดสงโครงการไป 
    ประสานแผนฯ กับ อบจ.ชุมพร แลวเชนกัน  แตทาง อบจ.ตองการใหเพ่ิมความกวาง 
    ของสะพาน ซึ่งกำหนดไวกวาง 3 เมตร  ก็จะตองมีการพูดคยุหาแนวทางกันตอไป 
 




